

Sau khi quân Pháp rút khỏi Thái Bình (tháng 8/1954), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân khắp các địa phương trong tỉnh đã lao động quên mình, không tiếc công sức, mồ hôi và cả xương máu để hàn gắn vết thương chiến tranh trong bối cảnh hậu quả của dịch họa nặng nề, thiên tai liên tiếp. Chỉ sau ba năm (1955 - 1957), nền kinh tế của Thái Bình nhanh chóng phục hồi, bước đầu có sự phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi, phát triển các ngành khác. Đến năm 1957, tổng giá trị sản lượng công - nông nghiệp toàn tỉnh là 203.394.737 đồng, trong đó giá trị sản lượng nông nghiệp chiếm tới 177.756.532 đồng. Cũng trong 3 năm này, cùng với việc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, Thái Bình đồng thời thực hiện "phóng tay phát động quần chúng, triệt để giảm tô, thực hiện giảm tô" và tiến hành cải cách ruộng đất, đem lại ruộng đất cho nông dân - mơ ước ngàn đời của người nông dân về ruộng đất được thực hiện; cuộc cách mạng phân phong đã hoàn thành.

Thắng lợi của 3 năm khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, giảm tô và cải cách ruộng đất đã tạo những tiền đề thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vững vàng bắt tay vào thực hiện kế hoạch Nhà nước "Ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa" (1958 - 1960). Giữa lúc Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đang dốc sức vào công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất trong nông nghiệp; xây dựng, củng cố, phát triển tổ đổi công và HTX, tháng 10/1958, Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Trong lời huấn

Thái Bình chuẩn bị mọi điều kiện góp sức đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

Ngay sau khi hòa bình lập lại (tháng 7/1954), Đảng bộ và nhân dân Thái Bình bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thành cải cách ruộng đất, cải tạo xã hội chủ nghĩa, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), tạo cơ sở và tiền đề quan trọng để chi viện cao nhất sức người, sức của cho cách mạng miền Nam, góp sức đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.



Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Nam Cường, huyện Tiên Hải ngày 26/3/1962.

Ảnh tư liệu

thị, Bác đã nêu lên 6 điểm, trong đó có việc củng cố tốt tổ đổi công và HTX: "...Phát triển đến đâu, củng cố tốt đến đâu. Xây dựng tổ đổi công và HTX cũng như bên cái dây thừng, thừng càng nhiều sợi chấp lại càng mạnh, càng bền, càng tốt, kéo gì cũng nổi...". Thực hiện lời huấn thị của Bác, cuối năm 1958 ở Thái Bình đã diễn ra sôi nổi cuộc vận động đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy phong trào hợp tác hóa phát triển. Đến

năm 1960, toàn tỉnh đã xây dựng được 3.063 HTX gồm 196.540 hộ xã viên; số tổ đổi công là 3.458 tổ gồm 23.463 hộ nông dân; tỷ lệ nông dân tham gia HTX đạt 85%. Cùng với xây dựng và phát triển các HTX nông nghiệp, Thái Bình phát động phong trào thi đua 5 tấn thóc/ha; đồng thời, chú trọng xây dựng các HTX nghề muối, HTX nghề cá ở các vùng ven biển. Sau ba năm phấn đấu kiên cường, với tinh thần lao động không

mệt mỏi của toàn Đảng, toàn dân, Thái Bình đã căn bản hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, người buôn bán nhỏ ở mức độ HTX bậc thấp; đưa toàn bộ công thương nghiệp tư bản, tư doanh vào công tư hợp doanh. Nền kinh tế Thái Bình từ chỗ phân tán nhiều thành phần đã cải tạo thành nền kinh tế thuần nhất với hai hình thức sở hữu chủ yếu: sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Quan

niệp phát triển toàn diện: lúa, cây màu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các HTX nông nghiệp là những cơ sở sản xuất xã hội chủ nghĩa, không ngừng cải tiến và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng. Nhờ vậy, tổng sản lượng lương thực ngày một tăng cao, đời sống của nông dân trong tỉnh được cải thiện, từng bước giải quyết vấn đề khi giáp hạt - một tình trạng diễn ra thường xuyên và lâu đời đối với nhân dân Thái Bình. Bình quân lương thực theo đầu người qua các năm đều tăng: năm 1961 là 316,7kg/người thì đến năm 1965 tăng lên 345,4kg/người. Nhờ là cơ sở, là sức mạnh để Thái Bình chi viện cao nhất sức người, sức của cho cách mạng miền Nam; vững vàng bước vào cuộc chiến đấu và chiến thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bảo vệ miền Bắc; đồng thời, đưa nông nghiệp Thái Bình lên một bước phát triển mới, dẫn đầu miền Bắc về năng suất và sản lượng lúa.

Ông Phạm Văn Việt, 85 tuổi, 63 năm tuổi đảng, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng



Sau khi đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, bước vào thời kỳ mới, Thái Bình ngày ấy cũng như các tỉnh khác ở miền Bắc có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thử thách. Về thuận lợi, đó là hòa bình được lập lại trên quê hương sau 9 năm kháng chiến. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đã động viên, cổ vũ nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm vượt khó khăn để xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, hậu quả của chiến tranh để lại rất nặng nề, sản xuất bị đình đốn, mùa màng thất thu, nhân dân ở nhiều nơi bị thiếu đói kéo dài... Giai đoạn này, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa. Đến năm 1958, cả tỉnh được mùa; phong trào bổ túc văn hóa không ngừng phát triển, đạt danh hiệu "Toàn dân biết chữ"; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Ông Vũ Xuân Chiêm, 77 tuổi, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Trong những năm 1954 - 1965, nhân dân Thái Bình từng bước khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Đây cũng là giai đoạn phong trào cải cách ruộng đất diễn ra mạnh mẽ. Cuộc cải cách ruộng đất đã đem lại thắng lợi to lớn và những biến đổi sâu sắc trong xã hội: đánh đổ hoàn toàn giai cấp địa chủ phong kiến, vĩnh viễn xóa bỏ quan hệ bóc lột địa tô, hàng nghìn héc-ta ruộng được chia cho nông dân... Thắng lợi của cuộc cải cách ruộng đất cũng thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc khôi phục kinh tế; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã mắc phải sai lầm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc cải cách ruộng đất và nhiều mặt của đời sống xã hội. Sau khi sửa chữa những sai lầm trong cải cách ruộng đất, tình hình nông thôn trong tỉnh ổn định, nhân dân đoàn kết, phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. Cũng trong giai đoạn này, các tổ đổi công hình thành góp phần nâng cao năng suất lao động. Thái Bình trở thành vựa lúa lớn của cả nước. Hạt thóc của Thái Bình lúc ấy được sử dụng để nuôi quân vừa bảo đảm nhu cầu lương thực tối thiểu cho các lực lượng lao động ở hậu phương. Khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" ra đời ở Thái Bình như một lẽ tự nhiên, nhanh chóng được mọi người hưởng ứng và lan truyền đi khắp nơi trong tỉnh.

NGUYỄN HÌNH - ĐÀO QUYÊN

Những tấm lòng vàng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong huyện Tiên Hải đã đóng ra vận động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua tác động tiêu cực của dịch Covid-19.



Đại đức Thích Minh Thái, trụ trì chùa Long Hưng, xã Nam Hưng quyên góp ủng hộ 10 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Những tấm lòng vàng, những trái tim nhân ái - họ là những con người bình dị, từ cụ già đến các đoàn viên, thanh niên với mong muốn đóng góp những tình cảm, suất quà nhỏ bé để giúp những người nghèo vui bớt khó khăn trong những ngày có nước căng mình chống dịch. Đồng cảm với những gia đình vốn đã khó khăn, nay lại bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, giáo dân Nguyễn Văn Tĩnh, Giáo xứ Vinh Sơn, xã Bắc Hải đã hỗ trợ 60 suất quà, trị giá gần 10 triệu đồng là số tiền tiết kiệm cá nhân hàng tháng đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ông Tĩnh chia sẻ: Người Việt ta luôn có tinh thần tương thân tương ái, trong lúc cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, không chỉ cá nhân tôi muốn ủng hộ kinh phí với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "một

miếng khi đói bằng một gói khi no" mà còn có nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài huyện đều có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ người nghèo bị ảnh hưởng của dịch. Những phần quà ủng hộ người nghèo không chỉ giúp họ ấm lòng vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn động viên họ chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19. Được biết, ông Tĩnh là một đảng viên người Công giáo luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thường xuyên làm hoạt động nhân đạo, từ thiện, tặng quà cho những người nghèo.

Phát huy giáo lý hướng thiện của đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, đại đức Thích Minh Thái, trụ trì chùa Long Hưng, xã Nam Hưng đã quyên góp được 10 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đại đức Thích Minh Thái chia sẻ: Các tăng, ni, Phật tử chùa Long Hưng luôn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các chương trình, kế hoạch của Ủy ban MTTQ huyện. Kinh phí hỗ trợ không lớn nhưng là tấm lòng, là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chia sẻ trong lúc khó khăn, cùng chung tay để lo cho cộng đồng.

Ông Tô Quý Bôn, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ tiền, vật chất, khẩu trang y tế như Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban CHQS huyện, Công ty Sơn Ngọc Ngân (xã Nam Hải), chùa

Sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ thứ hai ngày 20/4 gần 83.000 học sinh lớp 9 và THPT sẽ chính thức đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, các trường đã sẵn sàng các phương án phòng dịch, bảo đảm an toàn tối đa cho học sinh khi trở lại trường.

Sau 11 tuần nghỉ học để phòng, chống dịch, ngày 20/4 gần 23.000 học sinh lớp 9 sẽ chính thức quay trở lại trường học tập. Vì vậy, trong 2 ngày cuối tuần (18 - 19/4), các trường THCS đang tích cực vệ sinh trường, lớp, bảo đảm môi trường học tập an toàn cho các em. Tại Trường Tiểu học và THCS Song An (Vũ Thư), nhà trường đã chủ động phun hóa chất khử trùng toàn trường; đồng thời lau chùi bàn ghế, phòng học, thư viện và dọn dẹp sân trường để chào đón trên 60 học sinh quay trở lại. Cô giáo Trần Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trên sân

trước cửa phòng học, nhà trường bố trí 2 chai dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt. Đoàn viên, giáo viên và bảo vệ túc trực tại đây sẽ hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các bước phòng, chống dịch trước khi vào lớp. Ngoài ra, phòng y tế của trường cũng được trang bị các thiết bị và thuốc theo danh mục tối thiểu của Bộ Y tế, sẵn sàng tiếp nhận học sinh có biểu hiện ho, sốt và liên hệ cơ sở y tế gần nhất. Trước đó, Trường Tiểu học và THCS Song An đã phối hợp với Trạm Y tế xã để nắm rõ tình hình sức khỏe của từng học sinh trong thời gian nghỉ học. Sau khi các em quay trở lại trường, nhà trường giao dõi sức khỏe của các em qua sổ theo dõi hàng ngày để kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh.

Cũng trong ngày 20/4, gần 60.000 học sinh THPT sẽ quay trở lại trường. Bên cạnh công tác chuẩn bị hệ điều kiện, vệ sinh trường lớp, các nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tinh giãn chương trình học kỳ II, năm học 2019 - 2020. Thấy giáo Đỗ Văn Thân, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Bôn chia sẻ: Thời gian vừa qua, nhà trường được Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tặng mỗi lớp một lọ rửa tay sát khuẩn. Nhà trường trang bị thêm cho mỗi lớp một chiếc máy đo nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào tiết học. Về công tác chuyên môn, nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết phù hợp với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp học trên lớp với học trực tuyến để vừa cung cấp kiến thức mới, vừa bổ sung kiến thức cũ cho học sinh. Cũng theo thầy giáo Đỗ Văn Thân, hiện trường có 1.758 học sinh, khối 11 và 12 sẽ học buổi sáng, khối 10 sẽ học buổi chiều để giãn cách học sinh. Trong thời gian dịch chưa kết thúc, nhà

trường không tổ chức chào cờ đầu tuần cũng như các chương trình trải nghiệm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, tất cả các trường THCS và THPT chỉ được dạy 1 buổi/ngày; không tổ chức dạy buổi hai, dạy thêm, học thêm trái quy định. Về chương trình và kế hoạch dạy học trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn; kết hợp dạy học trên lớp và học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tạm dừng việc tổ chức chào cờ toàn trường, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong và ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới. Trong 3 ngày từ 17 - 19/4, các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện phun thuốc khử trùng trường, lớp; lau bàn, ghế, thiết bị dạy học bằng thuốc khử trùng; chuẩn bị các thiết bị, vật tư y tế cần thiết... Cán bộ, giáo viên và học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường và trong suốt thời gian có mặt tại trường. Trong giờ nghỉ giải lao, hạn chế việc học sinh đi lại và giao lưu giữa các lớp; học sinh thường xuyên rửa tay với xà phòng. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh theo mùa khi học sinh quay trở lại trường.

Với những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt và sự chỉ đạo kịp thời từ ngành Giáo dục, gần 83.000 học sinh THPT và học sinh lớp 9 sẽ yên tâm quay trở lại trường học tập trong một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

ĐẶNG ANH



Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Song An (Vũ Thư) vệ sinh trường, lớp.

MANH THẮNG